



ที่ ศธ 04114/ว 1140

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ  
ถนนวิวิธสุรการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 49000

21 พฤศจิกายน 2561

เรื่อง การขับเคลื่อนส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด

สืบเนื่องจากนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำหนดให้มีการส่งเสริม  
การออกกำลังกายและเล่นกีฬา ระหว่างนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ตลอดจนประชาชนทั่วไป เพื่อให้สุขภาพ  
พลานามัยแข็งแรง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ลดปัญหาสังคม แก้ปัญหายาเสพติดและอบายมุข โดย  
เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกิจกรรมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมทั้ง ให้สถานศึกษาจัดเตรียม  
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอความร่วมมือให้สถานศึกษา  
ดำเนินการเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา ดังนี้

1. จัดการเรียนการสอนการออกกำลังกายและเล่นกีฬาที่หลากหลายตามความพร้อมของ  
สถานศึกษา ทั้งในและนอกเวลาเรียนได้อย่างเหมาะสม
2. จัดพื้นที่ในสถานศึกษา เช่น สนามกีฬา อาคารกีฬาในร่ม(Gymnasium) ลานอเนกประสงค์  
เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างเหมาะสม และ  
ปลอดภัย โดยจัดทำป้ายเชิญชวนการใช้พื้นที่บริการดังกล่าวตามรูปแบบของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐานหรือออกแบบให้เหมาะสมกับบริบทสถานศึกษา
3. ให้สถานศึกษารับสมัครโค้ชจิตอาสา หรือผู้นำการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในพื้นที่ เพื่อ  
เป็นผู้นำ หรืออำนวยความสะดวกการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของประชาชน โดยสถานศึกษาลงทะเบียนและรับสมัครได้  
ที่ [WWW.ACADEMIC.OBEC.GO.TH](http://WWW.ACADEMIC.OBEC.GO.TH) (ใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน 10 หลักของสถานศึกษา) พร้อมทั้ง รายงานผล  
การดำเนินงานพอสังเขปให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแบบรายงานที่กำหนดได้ที่  
[WWW.ACADEMIC.OBEC.GO.TH](http://WWW.ACADEMIC.OBEC.GO.TH) ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประภาส ไชยมี)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  
โทร. 092-643-8868 พรวิניים